

เร่งสร้างเครือข่าย'รักษป่า' สู่หนทางพัฒนาผืนป่ายั่งยืน

จากสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศลดน้อยลงอย่างน่าวิตก หากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จะเกิดภัยพิบัติที่ไม่คาดหวังทางธรรมชาติขึ้น อันส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตโดยตรง แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาฯ ถึงปัญหาและทรงพระเมตตาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.) ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตนเอง ให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์สืบไป

บุญชอบ สุทมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันกรมป่าไม้ดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,221 ป่า เนื้อที่ 67.7 ล้านไร่ ยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า โดยมีกลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง จนสภาพป่าไม้หลายแห่งอยู่ในภาวะวิกฤติ จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขตลอดจนเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำลายทรัพยากร

ป่าไม้ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หรือ รสป. เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์ให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของราษฎรจากผู้บุกรุกเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการหยุดยั้งการทำลายป่า

ในส่วนการดำเนินโครงการดังกล่าว กรมป่าไม้ได้ร่วมสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและได้นำโครงการฝึกอบรม รสป. นี้มาขยายผลการดำเนินงานไปทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ภายใต้ความร่วมมือและการประสานงานอย่างใกล้ชิดของกองทัพภาคทุกภาคและสำนักงานป่าไม้ทุกเขตจวบจนถึงปัจจุบัน และมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.) เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,349 รุ่น 140,273 คน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธานและสร้างจิตสำนึกร่วมกันของราษฎรในพื้นที่ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศ และนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ผืนแผ่นดินและพี่น้องชาวไทยอย่างยั่งยืนสืบไป